

Hội thống kê tỉnh Tiền Giang



Ngày đầu thành lập

Nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, đồng thời tạo điều kiện phát triển tổ chức nghề nghiệp của những người làm thống kê trong tỉnh, ngày 14 tháng 5 năm 2010, Cục trưởng Cục Thống kê Tiền Giang ban hành Quyết định số 97/QĐ-CTK để hình thành ban vận động thành lập Hội Thống kê tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các thành viên ban vận động gồm 05 thành viên đã lập kế hoạch vận động, dự thảo điều lệ Hội, dự thảo chương trình hoạt động Hội nhiệm kỳ lần thứ nhất, thư mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tự nguyện viết đơn xin tham gia vào Hội, chuẩn bị địa điểm đặt trụ sở và phương tiện cần thiết phục vụ cho thường trực Hội hoạt động.

Ngày 30 tháng 5 năm 2010 ban vận động tổ chức cuộc họp để hiệp thương thống nhất các nội dung để tiến hành. Kết quả ban đã vận động được 96 hội viên tự nguyện nộp đơn xin tham gia Hội, trong đó có các đồng chí công tác ngoài ngành thống kê, công tác trong ngành thống kê đã nghỉ hưu, số còn lại đang công tác trong ngành thống kê từ tỉnh đến các Chi cục Thống kê huyện, thành phố



Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thống kê xã, phường, thị trấn. Tháng 9/2010 ban vận động đã cơ bản hoàn thành các văn kiện đại hội, gửi hồ sơ xin thành lập Hội đến Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Ngày 02 tháng 11 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định số 3126 /QĐ-UBND cho phép Cục Thống kê thành lập Hội. Thực hiện Quyết định này Hội đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2011-2015 vào ngày 22/01/2011.

Đại hội Hội Thống kê Tiền Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2015 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất để bầu ra Ban thường vụ gồm 05 đồng chí. Bầu Ban lãnh đạo thường trực Hội (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 thư ký kiêm Văn Phòng), và Ban kiểm tra 03 đồng chí. Danh sách cụ thể như sau:

S T T	Họ và Tên	Chức vụ	Chức vụ công tác	Đơn vị công tác	Chỗ ở hiện nay
1	Mai Quang Khải	BTV, Chủ tịch	Phó Cục trưởng	Cục Thống kê	P6 TP Mỹ Tho
2	Dương Trung Kiên	BTV, Phó Chủ tịch	Giám đốc	Cty CP DL&XD Mỹ Tho	Ấp Bình Lợi, Xã Tân Mỹ Chánh
3	Đặng Thị Ngọc Hải	BTV, Phó Chủ tịch	-	Nghỉ hưu	Xã Mỹ Phong
4	Lỗ Thị Hồng Vân	BTV, Thư ký kiêm VP	Trưởng phòng	Cục Thống kê	7 Thù Khoa Huân, P1
5	Trương Văn Dinh	BTV, UV Kiểm tra	Cục trưởng	Cục Thống kê	50/1 Ấp Bắc P5. Mỹ Tho
6	Huỳnh Trung Hoàng	UV, Trưởng ban Kiểm tra	P. chánh thanh tra	Cục Thống kê	176 Hội Gia, Mỹ Phong
7	Nguyễn Thanh Xuân	BTV, UV Kiểm tra	Trưởng phòng	CCTK Cái Bè	Mỹ Đức Đông
8	Phan Thị Đẹp	Ủy viên BCH	-	Nghỉ hưu	133 Lê Lợi, P7 Mỹ Tho
9	Đặng Trí Dũng	Ủy viên BCH	Trưởng phòng	CCTK Gò C. Tây	Ấp Thượng, TT Vĩnh Bình
10	Trần Minh Huệ	Ủy viên BCH	Trưởng phòng	Cục Thống kê	P6 TP Mỹ Tho
11	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên BCH	Trưởng phòng	CCTK TPMT	79 Đường 870B Trung An
12	Phạm Thị Bích Liên	Ủy viên BCH	Q. Trưởng phòng	Cục Thống kê	P1. TPMT
13	Huỳnh Minh Tấn	Ủy viên BCH	Trưởng phòng	CCTK Cai Lậy	Ấp Hòa Trí, Xã Long Khánh
14	Mai Văn Thâu	Ủy viên BCH	Trưởng phòng	CCTKTân Phú Đông	TT Vĩnh Bình, GCT
15	Trần Thị Kim Xuyên	Ủy viên BCH	Phó Cục trưởng	Cục Thống kê	170 Yersin TP Mỹ Tho

Sự ra đời của Hội Thống kê là một thuận lợi rất cơ bản trong việc hỗ trợ cho ngành Thống kê trong tình hoàn thiện phương pháp

nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng tốt các yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về thống kê, tạo điều kiện cho ngành Thống kê thực hiện được tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của mình trong phạm vi tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, trong giai đoạn khởi động, các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực còn hạn hẹp nên việc đề ra chương trình hoạt động của Hội chỉ hướng vào một số hoạt động có tính khả thi cao. Cụ thể Hội sẽ tập trung vào xây dựng tổ chức, hoàn thiện bộ máy để hoạt động của Hội nhanh chóng đi vào nề nếp đồng thời lựa chọn một số hoạt động nghiệp vụ chuyên môn thống kê mà Hội có đủ khả năng và điều kiện để triển khai thực hiện tạo đà cho các bước phát triển tiếp theo.

Trên tinh thần đó, phương hướng hoạt động của Hội tập trung vào các lĩnh vực sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá vai trò vị trí và hình ảnh của Hội Thống kê Tiền Giang.

2. Xây dựng bộ máy tổ chức Hội Thống kê Tiền Giang mạnh về số lượng cũng như chất lượng.

3. Triển khai bước đầu các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn thống kê, xác lập và mở rộng mối quan hệ hợp tác với Cục Thống kê và các tổ chức thống kê nhà nước khác trong tỉnh để triển khai các hoạt động tư vấn và tham gia phản biện, giám định các hoạt động có liên quan đến thống kê một khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Triển khai một số hoạt động dịch vụ thông tin thống kê để tạo nguồn kinh phí hoạt động cho Hội.

5. Một số hoạt động khác như đào tạo lại và cập nhật kiến thức cho hội viên, quan hệ chặt chẽ với Hội Thống kê Việt Nam để cùng nhau chia sẻ các hoạt động chuyên ngành thống kê, hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp hợp pháp và chính đáng của hội viên Hội Thống kê Tỉnh Tiền Giang ■

(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”)